

# อุทยานการเรียนรู้ TK park เชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ นอกห้องเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยสำหรับครอบครัว รับจำกัดเพียง 30 ครอบครัวเท่านั้น !!

อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดโปรแกรมการส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย สำหรับครอบครัว ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.30 น. รับจำกัดเพียง 30 ครอบครัว เท่านั้น สนใจรีบสมัครด่วน



สำหรับโปรแกรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่จัดขึ้นครั้งนี้ ได้ผ่านการศึกษาและพัฒนาขึ้นตามหลักการเรียนรู้ของสมอง (Brain Compatible Learning Programme) โดยมุ่งเน้นเปิดโอกาสให้เด็ก “อ่าน เล่น เรียนรู้” กับหนังสือ ชุดสื่อ การเรียนรู้และเกมการศึกษาที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นตามหลักวิชาการผลิตเพลินกับเหล่านิทานนานาชาติเรื่องเอกของโลก และต่อยอดประสบการณ์และทักษะต่างๆ ด้วยฐานกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการที่จะเตรียม เสริมสร้าง และพัฒนาเด็กแบบองค์รวมทั้งทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ภาษา การคิด การสร้างสรรค์และจินตนาการ

รูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย

– นิทานหรรษา (Story time) พบกับนิทานและหนังสือภาพนานาชาติสำหรับเด็กจากนักเขียนระดับโลก (Best of the World ) และนิทานที่ช่วยพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็กปฐมวัย ที่จะทำให้เด็กๆ ได้พัฒนาตนเอง เรียนรู้ สิ่งแวดล้อมรอบตัว เรียนรู้โลก ผ่านกิจกรรมการเล่านิทาน การแนะนำหนังสือดีจากหนังสือหลากหลายชนิด

– กิจกรรมตลาดสดคุณหนู (Kiddy Minimart) 2 ฐานกิจกรรมที่จำลองตลาดสดให้เด็กๆ ได้จับจ่าย และเลือกสรร ผัก ผลไม้และสิ่งต่างๆ ผลของกิจกรรมส่งผลต่อทักษะการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ฝึกและพัฒนาทักษะการสังเกต การ จัดกลุ่ม (Grouping) การจำแนก (Sorting) การบันทึกผล และการทำงานร่วมกันเป็นทีม

ฐาน 1 ตลาดสดคุณหนู สนุกสนานและเพลิดเพลินกับร้านค้าขนาดเล็ก ที่เด็กๆจะได้จับจ่าย และเลือกสรรสินค้านานา ชนิด พร้อมกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างง่ายในชีวิตประจำวัน

ฐาน 2 Little home market ออกแบบและจัดร้านค้าตามจินตนาการไปพร้อมกับการฝึกทักษะการคิด การจัดกลุ่ม

และการจำแนก

พิเศษสำหรับผู้ปกครอง!! รับแบบประเมินทักษะเด็กภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมทั้งด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว  
ด้านอารมณ์และทักษะสังคม, ด้านการคิด, ภาษา และการสร้างสรรค์

สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone  
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โทร 02-2574300 ต่อ 226 , 081-174 0963 คุณอุษา ศรีนวล ค่าลงทะเบียน 100 บาท/  
คน

---